

เลขที่ ม.ธ.ป. ๕๖ /๒๕๕๕



มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านตาต
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี

๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๘
เจริญพร ประธานคณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
(นายกฤษฎ หงษ์วิไล)

ด้วยในปัจจุบัน สังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเพื่อปฏิรูปสื่อ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุคมนาคมในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย จึงมีความจำเป็นที่สมควรกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมให้การใช้คลื่นความถี่ปราศจากการรบกวนต่อกิจการวิทยุทางการบินเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ลดการรบกวนซึ่งกันและกัน และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

นอกจากนั้น เพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพิจารณาขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นไปด้วยความราบรื่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในกระบวนการขอรับใบอนุญาต ได้นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเข้าสู่ระเบียบราชการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมให้การใช้คลื่นความถี่ปราศจากการรบกวนต่อกิจการวิทยุทางการบินเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยมาตรฐานที่เสมอภาคระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จึงใคร่ขอเสนอให้ท่านได้โปรดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม โดยกำหนดให้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้สำหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมีมาตรฐานทางเทคนิคเช่นเดียวกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของกระทรวง ทบวง กรม หรือนิติบุคคล ตามที่ กสทช. กำหนด

กฎหมายฉบับนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความระส่ำระสายในสังคม เนื่องจากผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ ส่วนหนึ่งเป็นพระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อวิทยุ อาจจะถูกจับกุมคุมขัง เนื่องจากเป็นคดีอาญา ดังนั้น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมแล้ว ยังเป็นการเอื้อเฟื้อต่อคณะสงฆ์ที่เผยแผ่พระศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

ขอเจริญพร

พระครูอรุณกิจนันทคุณ

(พระครูอรุณกิจนันทคุณ)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ทำการแทน

ประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๔๔๐๔๕๕๕๕